



UFCW เรียกร้องให้กระทรวงเกษตรและทำเนียบขาวคุ้มครองคนงานผลิตและแปรรูปเนื้อสัตว์

รวมทั้งห่วงโซ่อุปทานสินค้าอาหารของอเมริกา

30 เมษายน 2020

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา สหพันธ์แรงงานอาหารและพาณิชยกรรมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (UFCW) ได้ทำหนังสือถึงกระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ (USDA) เรียกร้องให้นายซอนนี่ เพอร์ดูร์รัฐมนตรีว่าการฯ ดำเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อคุ้มครองคนงานผลิตเนื้อและคนงานแปรรูปอาหารรวมทั้งระบบห่วงโซ่อุปทานสินค้าอาหารในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และเรียกร้องให้มีการตรวจหาเชื้อและจัดหาอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลหรือPPE นอกจากนี้ ทางสหพันธ์ฯ ได้ทำหนังสือถึงรองประธานาธิบดีไมค์ เพนซ์ ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะทำงานเฉพาะกิจสู้วิกฤตโควิด-19ของทำเนียบขาว เรียกร้องให้ยกระดับความสำคัญของมาตรการด้านความปลอดภัยในมาตรฐานเดียวกันสำหรับคนงานอุตสาหกรรมแปรรูปเนื้อและอาหาร สหพันธ์แรงงานอาหารและพาณิชยกรรม (UFCW) ถือเป็นองค์กรตัวแทนคนงานแปรรูปและแพคสินค้าเนื้อสัตว์และแปรรูปอาหารว่าสองแสนห้าหมื่นคนทั่วสหรัฐอเมริกา

ในหนังสือถึงกระทรวงเกษตรและรองประธานาธิบดี สหพันธ์ฯ ได้นำเสนอขั้นตอนเร่งด่วน ๕ ประการด้วยกันเพื่อคุ้มครองคนงานเนื้อและแปรรูปอาหาร ดังนี้

- ให้ความสำคัญกับการตรวจหาเชื้อไวรัสให้กับแรงงานที่จำเป็นต่อสังคม เพื่อสร้างหลักประกันด้านสุขภาพความปลอดภัยของคนงานและรักษาปริมาณการผลิตสินค้าอาหาร คนงานที่ถือเป็นกระดูกสันหลังเหล่านี้ เช่น ผู้ที่ทำงานในโรงงานแปรรูปเนื้อและอาหาร ต้องได้รับการตรวจหาเชื้อเป็นลำดับแรก
- เร่งจัดหาอุปกรณ์ป้องกัน(PPE)ให้แรงงาน แม้ว่าการรักษาระยะห่างทางกายภาพและสังคมมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการป้องกันการแพร่เชื้อโรคโควิด-19 คนงานยังจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากากอนามัยและถุงมือ แต่ในความเป็นจริง สมาชิกสหพันธ์แรงงานส่วนมากยังขาดอุปกรณ์ป้องกันที่จำเป็นต่อการทำงานและลดความเสี่ยงจากการสัมผัสเชื้อโรค ดังนั้น จึงเป็นความจำเป็น

อย่างยิ่งยวดที่กระทรวงเกษตรโดยความร่วมมือกับคณะทำงานเฉพาะกิจของทำเนียบขาว ให้ ความสำคัญกับการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันให้กับคนงานแปรรูปเนื้อและอาหาร ทั้งนี้เพื่อดูแลป้องกัน สุขภาพความปลอดภัยให้กับคนงาน และเพื่อรักษาปริมาณการผลิตอาหารให้มีพอต่อการบริโภค

- ระวังข้อยกเว้นเกี่ยวกับความเร็วสายพานการผลิตโดยทันที ในช่วงสองสัปดาห์แรกของเดือนเมษายน ทางหน่วยงานตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยอาหารภายใต้ความรับผิดชอบของกระทรวงเกษตร มีมติเห็นชอบให้ยกเว้นระเบียบเดิม ๑๑ ข้อเกี่ยวกับโรงงานเนื้อไก่ โดยอนุญาตให้โรงงานสามารถเพิ่ม ความเร็วสายพานการผลิตได้ แทนที่จะคุ้มครองระบบการผลิตอาหารและคนงาน ข้อยกเว้นเหล่านี้ กลับส่งผลให้คนงานต้องทำงานชดกันเกินไป และยังเพิ่มความเสี่ยงมากกว่าเดิมในการสัมผัสหรือ แพร่กระจายเชื้อไวรัส จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดที่ทางกระทรวงเกษตรจะต้องระวังข้อยกเว้นฉบับ ดังกล่าวโดยทันที และระวังข้อยกเว้นทั้งหมดที่อนุญาตให้โรงงานเพิ่มความเร็วสายพานการผลิต
- ออกคำสั่งภายใต้ขอบเขตรับผิดชอบเพื่อบังคับใช้การรักษาระยะห่างทางสังคม เพื่อที่จะคุ้มครอง คนงานตามหน้าที่รับผิดชอบและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ บริษัทต่างๆจะต้องบังคับใช้และ ออกเป็นมาตรการบังคับให้รักษาระยะห่างทางกายภาพในระยะหกฟุตให้ได้มากที่สุด แม้ว่าจะทำให้ ความเร็วผลิตลดลงกว่าเดิมก็ตาม หากการรักษาระยะห่างไม่สามารถทำได้ บริษัทต่างๆจะต้องใช้แมง กั้นที่ทำจากอคริลิกใสเพื่อคุ้มครองคนงาน และ/หรือคนงานทุกคนต้องได้รับหน้ากากอนามัยที่สามารถ ใช้ใส่ทำงานภายใต้สภาพการทำงานที่หนักหน่วง
- คัดแยกและกักกันคนงานที่แสดงอาการป่วยหรือผลตรวจเชื้อเป็นบวก ภายใต้สถานการณ์การแพร่ ระบาดครั้งใหญ่สุดขณะนี้ที่เกิดขึ้นในโรงงานสมิทฟิลด์ฟู้ดส์ในเมืองซูฟอลล์ รัฐเซาท์ดาโกต้า จึงมีความ จำเป็นอย่างยิ่งยวดที่จะต้องตรวจหาและคัดแยกคนงานที่ผลตรวจเป็นบวกหรือผู้ที่แสดงอาการป่วย ของโรคโควิด-19 คนงานเหล่านี้ควรได้รับอนุญาตให้หยุดงานกักตัวที่บ้านโดยได้รับค่าจ้าง ซึ่งเป็นไป ตามคำแนะนำของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ

ในงานแถลงข่าวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา สหพันธ์ฯได้แถลงความคืบหน้าเกี่ยวกับความรุนแรงและ ผลกระทบต่อชีวิตจากไวรัสโควิด-19 จากการประเมินภายในล่าสุด พบว่ามีคนงานแปรรูปเนื้อและอาหารเสียชีวิต คนที่เสียชีวิต นอกจากนี้ มีคนงานแปรรูปเนื้อไม่ต่ำกว่าห้าพันคนและคนงานแปรรูปอาหารไม่ต่ำกว่าพันห้าร้อย คนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากไวรัส ตัวเลขประมาณการณีนี้อาจเป็นของคนงานแปรรูปเนื้อและอาหารที่ได้รับ

ผลกระทบโดยตรงรวมถึงคนที่มีผลตรวจเชื้อเป็นบวก ไปทำงานไม่ได้เนื่องจากต้องกักตัว อยู่ระหว่างรอผลการตรวจ หรือกำลังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลและหรือมีอาการป่วยเพียงเล็กน้อย

จากตัวเลขประมาณการณีนี้อาจแสดงให้เห็นว่าโรงงาน 22 แห่ง ทั้งที่มีและไม่มีสภาพแรงงานในโรงงานได้ปิดทำการเป็นระยะๆในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา ซึ่งการปิดทำการชั่วคราวดังกล่าวส่งผลกระทบต่อคนงานกว่าสามหมื่นห้าพันชีวิต และปริมาณการผลิตเนื้อหมูลดลงร้อยละ 25 ส่วนปริมาณการผลิตเนื้อวัวลดลงร้อยละ 10

ในระหว่างการแถลงข่าว ภัยคุกคามต่อแรงงานผลิตและแปรรูปสินค้าประเภทเนื้อสัตว์ของอเมริกายิ่งโดดเด่นด้วยถ้อยแถลงจากคนงานห้าคนที่พูดถึงความเสี่ยงเป็นอย่างมากที่ทั้งตนเองและเพื่อนร่วมงานต้องเผชิญในทุกๆวันในโรงงานแปรรูปสินค้าเนื้อสัตว์ที่มีขนาดใหญ่เป็นลำดับต้นๆ ของประเทศ ความเสี่ยงที่โดดเด่นที่คนงานเหล่านี้กล่าวเน้นเป็นพิเศษคือเรื่องของการขาดอุปกรณ์ป้องกันหรือPPE ความเร็วสายพานที่เพิ่มขึ้นที่ทำให้ความระมัดระวังเรื่องระยะห่างขณะทำงานแทบจะเป็นไปไม่ได้

คนงานผลิตเนื้อและแปรรูปอาหารตกอยู่ในสภาวะอันตรายขั้นร้ายแรง และระบบการผลิตอาหารเพื่อป้องกันคนในประเทศตกอยู่ในสภาวะสั่นคลอนเช่นกันจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ถ้าหากคนงานในโรงงานผลิตอาหารเหล่านี้คือกระดูกสันหลังของชาติดังที่ท่านผู้นำประเทศที่มาจากการเลือกตั้งได้กล่าวไว้แล้ว ดังนั้น ถึงเวลาแล้วที่ผู้นำที่มาจากจากการเลือกตั้งของพวกเราจะต้องจัดหาอุปกรณ์ป้องกันที่จำเป็นอย่างยิ่งให้กับคนงานเหล่านี้ “ผมแน่ใจเลยว่าหากปราศจากมาตรฐานความปลอดภัยในระดับชาติเพื่อคุ้มครองคนงานเหล่านี้จากไวรัสโคโรนา นั่นแปลว่าอีกหลายชีวิตที่ต้องสูญเสีย คนงานอีกมากที่ต้องติดเชื้อ และระบบการผลิตอาหารของประเทศจะสั่นคลอน” จากคำกล่าวของนายมาร์ค แพร์โรน ประธานสหภาพแรงงาน

“ทั่วสหรัฐอเมริกาขณะนี้ เราได้เห็นผลกระทบจากการที่รัฐบาลล้มเหลวด้านการช่วยเหลือคุ้มครองคนงานที่เป็นกระดูกสันหลังของชาติ รัฐบาลจำเป็นต้องจัดให้มีการตรวจหาเชื้อ จัดหาอุปกรณ์ป้องกัน และออกระเบียบปฏิบัติด้านความปลอดภัยที่ตรงชัดเจนเพื่อให้บริษัทต่างๆ นำไปบังคับใช้และปฏิบัติตาม ไม่ใช่แค่คิดว่าเราจะมีเนื้อวัว เนื้อไก่ เนื้อหมูพอกทานในครอบครัวหรือไม่ สำหรับคนงานเหล่านี้มันคือความเป็นความตาย”

สำหรับหนังสือฉบับภาษาอังกฤษที่ส่งถึงกระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกา สามารถคลิกอ่านได้ที่

www.uncw.org/wp-content/blogs.dir/61/files/2020/04/Letter-to-USDA-.pdf

และหนังสือถึงรองประธานาธิบดีไมค์ เพนซ์ สามารถคลิกอ่านได้ที่ <http://www.uncw.org/wp-content/blogs.dir/61/files/2020/04/Letter-to-Vice-President-Pence.pdf>